

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

Số /TB-BCĐ

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức Hội nghị để cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì Hội nghị; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Trên cơ sở báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 07/12/2021 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thống nhất: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực, nhận định số ca mắc mới có chiều hướng giảm dần; việc khoanh vùng, cách ly được thực hiện nhanh và đảm bảo quy định; nhân dân đã có ý thức cao hơn trong phòng, chống dịch Covid-19; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường vụ - Trưởng cụm, cán bộ chỉ đạo cơ sở đã có nhiều cố gắng, bám sát địa bàn phụ trách để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: có nhiều đồng chí Thường vụ - Trưởng cụm, cán bộ chỉ đạo cơ sở chưa sâu, sát, chưa nắm chắc được tình hình cơ sở; có nhiều đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn nhất là có những địa phương đang có dịch nắm không chắc tình hình dịch bệnh, không tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; nhiều địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, nhiều đồng chí cán bộ trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn thực hiện chưa hết trách nhiệm, một bộ phận nhân dân vẫn còn chủ quan, lơ là, chưa nhận thức sâu sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên... Với tinh thần quyết tâm dập dịch nhanh nhất, sớm đưa huyện trở lại trạng thái an toàn về dịch bệnh tạo môi trường đảm bảo an toàn cho cuộc sống của nhân dân và cho phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; các ban, phòng, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp

huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu các đồng chí Thường vụ - cụm trưởng từ ngày 08/12/2021 phải khẩn trương xuống cơ sở để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; theo đó các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở cũng phải liên tục sâu sát địa bàn phụ trách cho đến hết tháng 01/2022, nếu đồng chí nào thực hiện không nghiêm túc phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Yêu cầu các đồng chí Thường vụ - cụm trưởng hàng ngày thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch các địa phương phụ trách theo đúng tinh thần công văn số 483-CV/HU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đồng thời phải tham mưu cụ thể các biện pháp chỉ đạo về phòng chống dịch tại địa phương phụ trách. Giao văn phòng Huyện ủy theo dõi việc báo cáo của các đồng chí Thường vụ Huyện ủy.

2. Đối với Tổ giúp việc: Giao Trung tâm y tế trong ngày 08/12/2021 phải bố trí 01 phòng làm việc và các trang thiết bị làm việc cho Tổ giúp việc tại trụ sở của cơ quan Trung tâm y tế. Tổ giúp việc bố trí đầy đủ người và phương tiện làm việc thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện về các giải pháp phòng, chống dịch hằng ngày, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, ký duyệt báo cáo Thường trực Huyện ủy vào trước 19 giờ tất cả các ngày trong tuần.

3. Đối với các xã, thị trấn:

3.1. Yêu cầu các xã, thị trấn phải thay đổi về mặt nhận thức, phải chủ động toàn bộ các mặt trong công tác phòng, chống dịch của địa phương mình, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chủ động tự chi trả kinh phí đối với các dịch vụ y tế, chi trả kinh phí thực hiện khám sàng lọc Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cho cộng đồng.

3.2. Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương mình; Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương mình trước Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện và các quy định về phòng, chống dịch.

Các xã, thị trấn phát động đợt cao điểm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn từ nay đến hết tháng 01 năm 2022 với quyết tâm đẩy lùi các ổ dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới đưa địa phương trở về trạng thái bình thường.

Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương mình về Ban chỉ đạo phòng, chống

dịch Covid-19 huyện qua Văn phòng Huyện ủy **trước 16 giờ hằng ngày** (tất cả các ngày trong tuần).

Giao đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm báo cáo công tác phòng, chống dịch của địa phương về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện vào **trước 15 giờ** các ngày trong tuần để Tổ giúp việc tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo.

3.3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm toàn bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, trong đó yêu cầu phải khẩn trương thống kê hết số dân hiện đang có mặt tại địa phương, phân tách theo độ tuổi tiêm chủng vaccine phòng covid-19 và con em của địa phương đang học tập, làm ăn ngoài địa phương; Chịu trách nhiệm vận động và đưa 100% đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng đến thực hiện tiêm chủng đầy đủ theo đúng quy định.

Thống kê hết các đối tượng thuộc diện tiêm vắc xin trên 18 tuổi trên địa bàn và con em của địa phương trên 18 tuổi đang học tập, làm ăn ngoài địa phương đã được tiêm vắc xin, xong trước 16 giờ ngày 10/12/2021; Thống kê toàn bộ các công dân có độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi không đi học tại trường, yêu cầu các xã chỉ đạo các trường đóng trên địa bàn thống kê các công dân có độ tuổi này lập danh sách phân loại xong trước 16 giờ ngày 10/12/2021.

Thống kê các đối tượng ở địa phương đã được tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 và các đối tượng chưa được tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 xong trước 16 giờ ngày 10/12/2021.

3.4. Yêu cầu các xã, thị trấn phải rà soát lại toàn bộ các gia đình có đủ điều kiện cách ly tại nhà xong trước ngày 15/12/2021, báo cáo Ban chỉ đạo huyện.

3.5. Yêu cầu các xã, thị trấn phải chuẩn bị xong phương án “4 tại chỗ” xong trước ngày 10/12/2021 theo đúng kế hoạch UBND huyện giao. Trong đó chú ý phải rà soát và có phương án chuẩn bị một cơ sở khác (ngoài trường Mầm non) để có thể sử dụng làm khu cách ly tập trung dự phòng của địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo huyện.

3.6. Giao đồng chí Chủ tịch UBND, đồng chí Trưởng công an các xã, thị trấn phải quản lý bằng được số công dân của địa phương từ nơi khác về, hướng dẫn công dân khai báo y tế nghiêm túc, tuyệt đối không được bỏ sót đối tượng, phải quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện theo dõi y tế không phải cách ly, có sổ nhật ký theo dõi trong suốt 14 ngày.

3.7. Phải quản lý thật tốt, hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Khi có các đám cưới, hiếu, hỉ yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn

phải trực tiếp xuống tận các gia đình để quán triệt và làm công tác tư tưởng để người dân nghiêm túc chấp hành công tác phòng, chống dịch.

3.8. Phải quản lý nghiêm việc cách ly công dân tại nhà, các tổ giám sát cộng đồng phải giám sát đến tận hộ gia đình, phải dán niêm phong các hộ đang cách ly và có băng cảnh giới, phát sổ theo dõi nhật ký cho các hộ gia đình thực hiện ghi chép nghiêm túc theo quy định.

3.9. Rà soát, quan tâm đến các khu cách ly tập trung của huyện đóng trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung không được để hiện tượng lây nhiễm chéo tại đây.

3.10. Các xã, thị trấn phải bố trí kinh phí hướng dẫn người dân chủ động tầm soát xét nghiệm Covid-19, nhất là những công dân làm ở các nhà máy, công ty, các Bến xe, tiểu thương các chợ, siêu thị, nơi đông người...nếu có các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo huyện. Đồng thời phải báo cáo số công dân được xét nghiệm sàng lọc vào báo cáo phòng chống dịch hằng ngày của địa phương.

3.11. Về thực hiện truy vết phải hết sức bình tĩnh, thực hiện truy vết cả về phía trước và phía sau khi phát hiện F0 (truy vết về phía trước tối thiểu 10 ngày, truy vết về phía sau khi đến F3) phải làm thần tốc không kể ngày đêm. Truy vết đến đâu phải phân loại F1 có nguy cơ và F1 có nguy cơ cao để thực hiện cách ly theo quy định, thực hiện truy vết đến đâu phải Test nhanh tầm soát đến đó, nếu phát hiện 2 vạch dương tính với SARS-CoV-2 thì ứng xử như F0.

4. Giao chi cục thống kê huyện có nhiệm vụ hướng dẫn các xã, thị trấn thống kê bằng hết dân số hiện đang có mặt tại địa phương và con em của địa phương đang học tập, làm ăn ngoài địa phương và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về các số liệu thống kê của các địa phương.

5. Đối với công tác tuyên truyền: phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì chịu trách nhiệm in ấn đủ số lượng tờ rơi với nội dung: 5K+ Vắc xin + Trách nhiệm của người dân, đảm bảo đủ cho mỗi gia đình trên địa bàn huyện 01 tờ. Giao các xã, thị trấn phát đến các hộ gia đình và yêu cầu các gia đình phải bảo quản, dán ở những nơi dễ nhìn thấy nhất và thực hiện nghiêm túc các thông điệp của tờ rơi. Kinh phí in ấn tờ rơi Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập dự trù báo cáo UBND huyện xem xét cấp theo quy định.

6. Đối với công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19: Giao Trung tâm y tế phối hợp với các xã, thị trấn phải tuyên truyền, vận động người dân thuộc đối tượng tiêm phải tiêm bằng hết, kể cả những người có bệnh nền để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình. Thực hiện tiêm đúng quy trình, quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiêm trước đối với các xã đang có

dịch, các xã có nguy cơ cao sau đó đến các xã khác có nguy cơ thấp hơn. Đến ngày 15/12/2021 hoàn thành xong việc tiêm vắc xin mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện phải tiêm; tiêm vắc xin mũi 2 hoặc mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện phải tiêm đạt tỷ lệ 75% trở lên. Đến ngày 31/12/2021 cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 hoặc mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, việc tiêm đến đâu phải thực hiện cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia đến đó theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Giao UBND huyện phải có kế hoạch nhu cầu vắc xin cho từng loại báo cáo tỉnh trong ngày 08/12/2021.

7. Đối với bệnh viện điều trị Covid-19 của huyện: Giao Bệnh viện Đa khoa huyện khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở rộng bệnh viện điều trị Covid-19 của huyện sang khu cách ly tập trung tại Trường THCS Minh Dân cũ, để nâng số giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 lên 200 giường đảm bảo tốt yêu cầu điều trị bệnh cho nhân dân.

8. Về kỷ luật kỷ cương hành chính: Thống nhất đối với các xã để xảy ra dịch bệnh Covid-19 có quy mô phải thực hiện phong tỏa toàn xã và các địa phương do buông lỏng quản lý để dịch xảy ra trên địa bàn; các địa phương không hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN, yêu cầu tập thể, cá nhân người đứng đầu tiến hành kiểm điểm sâu sắc gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20/12 /2021.

Các đồng chí Thường vụ - cụm trưởng, cán bộ chỉ đạo cơ sở nếu để các địa phương phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 phải chịu trách nhiệm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trên đây là kết luận của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (để b/c);
- TTr BCĐ phòng, chống dịch của huyện (để b/c);
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch của huyện (t/h);
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn (thực hiện);
- Các ban, phòng, ngành, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu VT, BCĐ.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Lê Quang Trung**

